



รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของคณะกรรมการสุขภาพศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566

.....

1. คณะกรรมการสุขภาพศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมประเมิน "โครงการลูกประคบสมุนไพรสูตรผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน"

ภายใต้นโยบาย "โครงการ 1 ชุมชน 1 นวัตกรรม" ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างการเรียนรู้ และขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรม ตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งสร้างรายได้แก่ชุมชน ณ ตำบลผาซำน้อย อ.ปาง จ.พะเยา



โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนตำบลผาซำน้อย เพื่อสร้างประโยชน์ ส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อรักษาสุขภาพเบื้องต้น รวมทั้งนำไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชากรของพื้นที่ในอนาคต ในการสร้างองค์ความรู้ สู่นวัตกรรมชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตสู่การจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ได้มีการจัดแสดงสินค้าพร้อมการประกวดผลงาน "โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม" จากคณะต่าง ๆ ที่ดำเนินโครงการในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมีภาคีเครือข่ายในการดำเนินการครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ดเต็๊ดูเมน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านปางค่า องค์การบริหารส่วนตำบลผาซำน้อย และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางค่า อำเภอปาง จังหวัดพะเยา



โครงการ : โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผลิตภัณฑ์ : ลูกประคบสมุนไพร สูตรผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน

พื้นที่รับผิดชอบ/การมีส่วนร่วม : บ้านปางค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

รางวัล : Silver Award ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2566

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัฯ ครั้งที่ 12 "วิจัฯและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" และร่วมจัดแสดงร้านจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม "ลูกประคบสมุนไพร สูตรผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน" ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด สร้างรายได้ผลิตภัณฑ์ให้แก่อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในอนาคต

คณะกรรมการสุขภาพศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดี

โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม
คณะกรรมการสุขภาพศาสตร์

ผลิตภัณฑ์ : ลูกประคบสมุนไพร

สูตรผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน

ในพื้นที่ : บ้านปางค่า ตำบลผาชันน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ได้รับรางวัล Silver Award





2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมเสียงสะท้อนนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้อง UB 001 (อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์)

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จุฬว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากนิสิตภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วม ในการสะท้อนประเด็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอน การดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบสาธารณสุขปโมคภายในมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และสิ่งที่ต้องการให้คณะ มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการเพื่อเป็นประโยชน์

และได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ ฤกษ์จิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นางสาวอำนวยการพร ชัดวิงค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ พร้อมทั้งหัวหน้างานของกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นต่าง ๆ ระหว่างการดำเนินกิจกรรม



